

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑	นายตรีธวัฒน์	สุขศรีพัฒนา	ประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ
๒	นายหวัด	ด่านกลาง	รองประธานสภา อบต.หินเหล็กไฟ
๓	นายปรีชา	ทองประดิษฐ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
๔	นายธนะวัฒน์	จันทน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
๕	นายธงชาติ	บุญรอด	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
๖	นายชู	เรืองดี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
๗	นายจรัส	อุชุกภาพ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
๘	นายสงัด	กลิ่นสุคนธ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
๙	นายอภิชาติ	ชูลักษณ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
๑๐	นายบุญเกล้า	ตั้งถาวรการ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
๑๑	นางสาวกรรณา	สร้อยสง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
๑๒	นางเฉลียว	รอดพันธ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
๑๓	นายนิยม	อิมอาบ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
๑๔	นายชาญชัย	ทองไทย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗
๑๕	นายมานัต	พูลเพิ่ม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘
๑๖	นายกอบชัย	บานแย้ม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘
๑๗	นายณรงค์เดช	อินมี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙
๑๘	นายเอกชัย	เจิมสุวรรณ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐
๑๙	นายดำรงค์	ปุยอรุณ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐
๒๐	นางสาวพรทิพ	อุทัยธรรม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑
๒๑	นางปรางทิพย์	พรหมเชื้อ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑
๒๒	นายจิระ	เอ็งพัศศรี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓
๒๓	นายบุญสืบ	ดิษฐ์ทองคำ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔
๒๔	นายสายชล	บุบผา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๔
๒๕	นางสาวอนุลักษณ์	ทองโสภา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕
๒๖	นายสุดจิต	กลิ่นอยู่	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๕
๒๗	นางปราณี	พานพวง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖
๒๘	นายภมร	อยู่เย็น	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๖
๒๙	นางจिरาพร	รอดภัย	เลขานุการสภา อบต.หินเหล็กไฟ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม (ลาการประชุม)

๑	นายบุญอ้าย	ทรัพย์มา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒
๒	นางสาวเรณู	ฤทธิ์มาก	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒
๓	นายพงศธร	จันทร์ศิริ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายนาวิน	มูลมงคล	นายก อบต.หินเหล็กไฟ
๒	นายจรรยา	แจ่มวิภูกุล	รองนายก อบต.หินเหล็กไฟ
๓	นายจักริน	พ่วงดี	หัวหน้าสำนักงานปลัด ๘
๔	นายทวีศักดิ์	อุดมวิซชากร	ผู้อำนวยการกองคลัง ๘
๕	นายชวินโรจน์	รุ่งเสื่อสอาด	ผู้อำนวยการกองช่าง ๘
๖	นางสาววิจิตรา	ฉิ่งเล็ก	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ๗
๗	นายพงศ์ศักดิ์	นาโคโต	นักบริหารงานสาธารณสุข ๖
๘	นางสาวกุลศิริ	เกษรมาลา	นักบริหารงานการเกษตร ๖
๙	นางสาวกนกพัชร	ป่อน้อย	นักพัฒนาชุมชน ๕
๑๐	นางพิรวรรณ	ไพบุลย์อนันต์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔
๑๑	นางสาวทับทิม	แสงงาม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓
๑๒	นางสาวนฤมล	หิมโสภา	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๒
๑๓	นายปิยะพันธ์	ใบเงิน	เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑
๑๔	นางดาวพระศุภร์	ม่วงศรี	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๕	นางสาววราพร	ศรีชัยนาท	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
๑๖	นางสาวศศิธร	จันทร์ปลุก	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๗	นายมล	พิมพ์สวัสดิ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

ที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

๓.๑ การติดตั้งซ่อมแซมไฟส่องสว่างและการดูแลสิ่งปลูกสร้างน้ำทิ้งภายในโครงการตาราทอง และโครงการเรวัตร์ หมู่ที่ ๑๕ ซึ่งเป็นโครงการของเอกชน สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ผู้เสนอกระทู้ถาม นางสาวอนุลักษณ์ ทองโสภาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๕

นายนาวิน มุลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ในด้านต่างๆ ต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย และเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน กรณีหมู่บ้านดังกล่าว มีถนนภายในโครงการซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคล และยังมีได้มีการอุทิศให้เป็นทางสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะได้ ทั้งนี้หากเจ้าของโครงการประสงค์จะอุทิศให้ถนนภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรทั้ง ๒ โครงการ เป็นทางสาธารณะ สามารถติดต่อประสานได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นางสาวอนุลักษณ์ ทองโสภาก

ส. อบต. หมู่ที่ ๑๕

ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ยุติขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๒ (รายละเอียดตามเอกสารร่างแผนฯ)

ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายนาวิน มุลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

นางจิราพร รอดภัย

ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

มอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ โดยได้อาศัยแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติฯ นั้น เนื่องจากมีโครงการบางโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ แต่ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประกอบกับบางหน่วยงานมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนฯ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น อีกทั้งบางโครงการผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผน เพื่อบำบัดความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ซึ่งได้นำเสนอที่ประชุมได้พิจารณา

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

ที่ประชุม

มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ตามรายละเอียดในร่างฯ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเสนอ

๕.๒ ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามเอกสารร่างฯ)

ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายนาวิน มุลมงคล

มอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

นางจิราพร รอดภัย

ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้แจ้งให้ทุกหมู่บ้านจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้ดำเนินการจัดทำและเสนอโครงการ ปัญหาความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อรวบรวมและจัดทำเป็นร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสามปี (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑) และอีกส่วนหนึ่งเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟนั้น บัดนี้การจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสามปี (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

หมวด ๓

ข้อ ๑๗ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหาความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป

ข้อ ๑๘ วรรคแรก แผนพัฒนาสามปีให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปี

ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ รายละเอียดตามร่างแผนฯ ที่เสนอหรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) รายละเอียดตามร่างแผนฯ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟเสนอ

๕.๓ ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟสามปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) (รายละเอียดตามเอกสารร่างแผนฯ)

ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

มอบหมายเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายนาวิน มุลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

นางพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์

จนท.วิเคราะห์

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖) จัดทำขึ้นตามแนวทางหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ตลอดจนการนำค่านิยมพื้นฐานของคนไทย ๑๒ ประการ มาปรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอดคล้องกับ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของพื้นที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน และสามารถนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเป็นแนวทาง ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟสามปี (ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

หมวด ๓

ข้อ ๑๖ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน ดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการ พัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา พิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ที่ประชุม

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา อนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป

มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟสามปี (ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) รายละเอียดตามร่างแผนฯ ที่นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลหินเหล็กไฟเสนอ

๕.๔ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

งบประมาณขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น ๑๓,๔๙๘,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๑. จัดซื้อรถดับเพลิง ๑๐ ล้อ ๑ คัน งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ๖ ล้อ ๑ คัน งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ ๓,๑๙๘,๐๐๐ บาท

ข้อกฎหมาย

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว

(๒) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ระบுவัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินให้ชัดเจน และให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน

และท้องถิ่นที่จะได้รับเป็นสำคัญ

๒. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ทำจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ หรือท้องถิ่นอาจขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา

๓. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหากเป็นโครงการเพื่อการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดิน หรือโครงการที่ใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูง ให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายก่อนเป็นลำดับแรก

๓.๒ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณ หรือโอนงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายไว้แล้วแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมสมทบเพื่อการนั้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน หรือการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่ และไม่อาจจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีต่อไปได้ก็อาจใช้จ่ายจากเงินสะสมได้ โดยจะต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเงินสะสมเหลือเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว

๓.๓. กรณีเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียวให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีปัจจุบันและปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ๔. ให้จัดทำประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยระบุให้ชัดเจนว่าดำเนินการเรื่องใด สถานที่ดำเนินการที่ใด วงเงินที่จะใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภาท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

นายนาวิน มุลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

ขอถอนรายการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมรายการที่ ๑ จัดซื้อรถดับเพลิง ๑๐ ล้อ ๑ คัน และรายการที่ ๑ จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ๖ ล้อ ๑ คัน งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากจะตั้งงบประมาณจัดซื้อในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คงเหลือรายการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพียงรายการเดียว คือ รายการที่ ๓ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และขอมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางจิราพร รอดภัย

ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ แต่ห้วงเวลาที่ผ่านมามองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีปัญหาเรื่องขาดความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรและเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ แต่ปัจจุบัน ทางนายกองการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เห็นว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว และการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามโครงการแล้วจะทำให้เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินต่าง ๆ ของประชาชนไว้ใช้สำหรับการจัดเก็บภาษี (ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย รวมทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ทำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง ทำให้การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีระบบฐานข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ทุกหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ก็สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การวางแผนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านการวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านสาธารณสุข เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และมีฐานข้อมูลสำหรับการบริหารงาน จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ขึ้น ซึ่งในส่วนของระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ เหตุผลความจำเป็น ตลอดจนวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการได้เสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำเดือนตลอดห้วง ๓ เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ขอเชิญหัวหน้าสำนักงานปลัดชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ

นายจักริน พวงดี

หัวหน้าสำนักงานปลัด

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ ๓,๑๙๘,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ ค่าจ้างเหมาเขียนแผนที่แม่บท เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ ค่าจ้างพนักงานสำรวจภาคสนาม ๔ ชุด จำนวน ๑๒ คน/๑๐ เดือน เป็นเงิน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท

พนักงานสำรวจ ๑ ชุด แยกเป็น

- หัวหน้าชุด ๑ คน ผู้ช่วย ๓ คน ค่าจ้างดังนี้
 - หัวหน้างาน ๔๕๐ บาท/วัน
 - ผู้ช่วย ๓๐๐ บาท/วัน ๒ คน = ๒x๓๐๐ = ๖๐๐บาท/วัน
- รวมค่าจ้าง พนักงาน ๑ ชุด = ๔๕๐+๖๐๐ = ๑,๐๕๐ บาท/วัน
จ้าง ๔ ชุด/วัน = ๔x๑,๐๕๐ = ๔,๒๐๐ บาท/วัน

ระยะเวลาจ้าง ๓๐๐ วัน (๑๐ เดือน) = ๔,๒๐๐x๓๐๐ = ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท
(ใช้จำนวนแปลงที่ดิน ๓๖,๐๐๐ แปลง เป็นฐานคำนวณ โดย ๑ ชุดสำรวจ สามารถสำรวจได้
วันละ ๓๐ แปลง)

หมายเหตุ ตำบลหินเหล็กไฟ มีพื้นที่ ๙๕ ตร.กม.แบ่งเป็น ๓๘ เขต(โซน) แยกเป็น
๓๘๐ เขตย่อย(บล็อก) แยกเป็นจำนวนแปลงที่ดินโดยประมาณ ๓๘,๐๐๐ แปลง

๓.๓ ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๑,๑๗๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น

๓.๓.๑ รถยนต์ ขนาด ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้บ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน
๘๙๖,๐๐๐ บาท

๓.๓.๒ เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึกขนาด เอ๑ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท

๓.๓.๓ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดสำหรับกระดาษขนาด เอ ๓
จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท

๓.๓.๔ ตู้เหล็กเก็บแบบกระดาษไซขนาดเอ ๑ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน
๒๔,๐๐๐ บาท

๓.๓.๕ ล้อวัดระยะทาง จำนวน ๔ ชุด เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

๓.๓.๖ เทปวัดระยะทาง จำนวน ๔ ชุด เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๓.๓.๗ เครื่องวัดระยะแบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

๓.๔ ค่าวัสดุ เป็นเงิน ๓๑๔,๐๐๐ บาท

๓.๕ ค่าใช้สอย เป็นเงิน ๒๓๘,๐๐๐ บาท

๓.๖ ค่าตอบแทน(ค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับ พนง.อบต.) เป็นเงิน
๕๐,๐๐๐ บาท

๓.๗ ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษี เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๙๘,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปด
พันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้

ทั้งนี้หากท่านใดมีประเด็นข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับโครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ขอเชิญสอบถามได้

ประธาน

นายณรงค์เดช อินมี

ส.อบต. หมู่ที่ ๙

นายหวัด ด้านกลาง

รองประธาน

นายสายชล บุบผา

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔

นายธงชาติ บุญรอด

ส.อบต. หมู่ที่ ๒

นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร

ผอ.กองคลัง

นายจักริน พ่วงดี

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ขอเชิญที่ประชุมสอบถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๑. การจัดซื้อรถยนต์ตามโครงการฯ มีความจำเป็นอย่างไร

๒. จะเป็นการซ้ำเติมประชาชนหรือไม่

ประชาชนยังมีความสั่นสนว่าจะเสียภาษี ในอัตราเดิมหรือไม่

ไม่เข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามข้อ ๓.๑ ค่าจ้างเหมาเขียนแผนที่แม่บท และข้อ ๓.๗ ค่าจ้าง

เหมาจัดทำแผนที่ภาษี ว่าแตกต่างกันอย่างไร

ผู้ประกอบการรายใหญ่มีการจัดเก็บภาษีอย่างไร

ขอตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินว่าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แต่ขึ้นอยู่กับอัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางต่อตารางเมตร การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบ กำกับ ติดตามให้ผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

๑. การจัดซื้อรถยนต์ มีความจำเป็นต้องใช้ในการออกพื้นที่ภาคสนามในการสำรวจที่ดินแปลงย่อย ซึ่งจะเห็นได้ว่าตามโครงการได้แบ่งชุดสำรวจภาคสนามออกเป็น ๔ ชุด ประกอบกับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานปลัดที่มีอยู่ได้ใช้มาเป็นเวลานานถึง ๑๐ กว่าปี มีสภาพไม่สมบูรณ์ แต่ทั้งนี้การจะอนุมัติให้จัดซื้อหรือไม่ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาฯ จะพิจารณา

๒. แผนที่แม่บท คือแผนที่แปลงที่ดินที่มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขต(Zone) เขตย่อย (Block) และมีการให้รหัสประจำแปลงที่ดินแต่ละแปลง(Lot) เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการการสำรวจข้อมูลภาคสนามโดยรวมแปลงที่ดินในพื้นที่ทั้งหมดจากเอกสารต่างๆ จากสำนักงานที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแยกเป็นชั้นข้อมูลต่าง ๆ และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้อีกด้วย

- จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตปกครองและมีชื่อเลขระวางกำกับระวาง

- คัดลอกระวางที่ดินทุกประเภทที่อยู่ในเขตปกครองโดยสำเนาเท่าต้นฉบับจริงทุกระวางรวมทั้งระวางขยายจากสำนักงานที่ดิน

- กวาดภาพ (SCAN) ข้อมูลระวางที่ดินที่ได้คัดลอกจากสำนักงานที่ดิน

- ปรับแก้ความถูกต้องทางเรขาคณิตและทางพิกัดภูมิศาสตร์ของระวางที่ดิน เพื่อนำมาเชื่อมต่อ(แสดง)ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ให้เป็นผืนเดียวกัน

- จัดทำรูปแสดงแผนที่ดิจิทัล (รูปแปลงที่ดิน) จากระวางที่ดินซึ่งเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ให้สามารถอ้างอิงตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์

- จัดทำรูปแสดงแผนที่แบ่งเขตปกครองในระวางเป็นแบบรายเขต (Zone) ตามความเหมาะสมโดยอ้างอิงแนวทางจากคู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- จัดทำรูปแสดงแผนที่แบ่งเขตในระวางเป็นแบบรายเขตย่อย (Block) ตามความ

เหมาะสมโดยอ้างอิงแนวทางจากคู่มือการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- จัดทำรูปแปลงที่ดินพร้อมหมุดดิน(ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนด) เท่าขนาดระวางที่ดินต้นฉบับ และลงเลขประจำแปลงที่ดิน (Lot) แต่ละแปลงภายในเขตย่อยทั้งหมด และแสดงรายละเอียดรูปแปลงที่ดิน เลขประจำแปลงที่ดิน (Lot) เลขที่ดิน และเลขที่ระวาง

ส่วนแผนที่ภาษี หมายถึง แผนที่ที่แสดงตำแหน่ง รูปร่าง ลักษณะและขนาดของที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งรหัสประจำแปลงที่ดิน และ เลขที่บ้านของอาคารนั้น แผนที่ภาษีมีมาตรา ส่วน ๑ : ๑,๐๐๐ การจัดทำแผนที่ภาษีเป็นขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ ต่อจากการสำรวจข้อมูลภาคสนามแต่ละเขตย่อย (BLOCK) โดยจะนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม ประกอบกับแผนที่แม่บทที่ได้รับการตรวจสอบจากการสำรวจภาคสนามแล้วมาเขียนลงในแผนที่ภาษี

ทั้งนี้ก่อนที่จะพิจารณาลงมติ หากที่ประชุมสภาฯ มีประเด็นข้อสงสัยใดเกี่ยวกับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สามารถสอบถามได้ทุกประเด็น

ประธาน

สั่งพักการประชุม ๑๕ นาที และมอบหมายรองประธานทำหน้าที่ประธานเพื่อดำเนินการประชุมในวาระที่ค้างพิจารณา เนื่องจากติดภารกิจ

พักการประชุม

เวลา ๑๑.๐๐ น

เริ่มประชุมต่อ

เวลา ๑๑.๑๕ น. รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม คงเหลือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟในที่ประชุม ๒๒ คน ประกอบด้วย

๑. นายหวัด	ด้านกลาง	รองประธานสภาฯ
๒. นายธวัช	จันทน์	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑
๓. นายปรีชา	ทองประดิษฐ์	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑
๔. นายธงชาติ	บุญรอด	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๒
๕. นายชู	เรืองดี	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๒
๖. นายจรัส	อุชุกภาพ	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๓
๗. นายสังข์	กลิ่นสุคนธ์	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๓
๘. นายอภิชาติ	ชูลักษณ์	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๔
๙. นายบุญเกล้า	ตั้งถาวรการ	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๔
๑๐. นางสาวกรุณา	สร้อยสง	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๕
๑๑. นางเฉลียว	รอดพันธ์	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๕
๑๒. นายนิยม	อิมอาน	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๖
๑๓. นายชาญชัย	ทองไทย	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๗
๑๔. นายมานิต	พูลเพิ่ม	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๘
๑๕. นายกอบชัย	บานแย้ม	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๘
๑๖. นายณรงค์เดช	อินมี	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๙
๑๗. นายเอกชัย	เจิมสุวรรณ	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑๐

๑๘. นางสาวพรทิพ	อุทัยธรรม	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑๑
๑๙. นายสายชล	บุบผา	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑๔
๒๐. นางสาวอนุลักษณ์	ทองโสภา	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑๕
๒๑. นางปราณี	พานพวง	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑๖
๒๒. นายภมร	อยู่เย็น	สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ ๑๖

รองประธาน

ที่ประชุม

รองประธาน

มติที่ประชุม

มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการแผนที่อีกหรือไม่
ไม่มี

ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน หรือไม่

มีมติเสียงข้างมากไม่อนุมัติด้วยคะแนน ๑๑ ต่อ ๑๐ รองประธานฯ งดออกเสียง

ความเห็นประกอบ

ผู้ไม่อนุมัติ

๑. นายจรัส อุสุภาพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ – ขณะนี้การจัดทำแผนที่ภาษีฯ ยังไม่มีความ
จำเป็นต้องดำเนินการ

๒. นายธชาติ บุญรอด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ – ต้องการให้จัดเก็บภาษีจาก
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ให้ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ก่อน

ผู้อนุมัติ

นายสายชล บุบผา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔ – เห็นว่ามีประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีและ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๕.๕ ญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้เสนอญัตติ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

มอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ชี้แจงรายละเอียด

นายนาวิน มูลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

นางจิราพร รอดภัย

ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

ด้วยสำนักงานปลัด กองช่าง และกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรมได้เสนอเรื่องผ่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อให้เสนอญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามรายการดังต่อไปนี้

สำนักงานปลัด

ข้อความเดิม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (๒๕ หน้า/นาที) ราคา ๕,๕๐๐ บาท
จำนวน ๓ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้า/นาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า

๑ ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A๔, letter, Legal หรือ custom โดยมีขนาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า

๒๕๐ แผ่น

ข้อความใหม่

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (๓๐ หน้า/นาที) ราคา ๗,๓๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้า/นาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า

๑ ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A๔, letter, Legal หรือ custom โดยมีขนาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า

๒๕๐ แผ่น

เหตุผล เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี ๒๕๕๘ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

กองช่าง

ข้อความเดิม

- ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซอยหนองตาแววพัฒนา (ต่อจากเส้นหลักชน กม. ๑๖ เชื่อมหมู่ที่ ๑๓) หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแววพัฒนา จำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตวางท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ซอยหนองตาแววพัฒนา (ต่อจากเส้นหลักชน กม. ๑๖ เชื่อมหมู่ที่ ๑๓) หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแววพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ โดยทำการวางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อความใหม่

- ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซอยหนองตาแววพัฒนา (ต่อจากเส้นหลักชน กม. ๑๖ เชื่อมหมู่ที่ ๑๓) หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแววพัฒนา **จำนวน ๑๕๘,๓๐๐ บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายเขตวางท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ซอยหนองตาแววพัฒนา (ต่อจากเส้นหลักชน กม. ๑๖ เชื่อมหมู่ที่ ๑๓) หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแววพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ โดยทำการวางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ **ระยะทาง ๑,๗๑๔ เมตร** สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

ข้อความเดิม

(๑) ก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคร้า จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างลานสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า เพื่อให้เด็กเล็กได้มีสนามเด็กเล็กพัฒนาการทางด้านต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(๒) ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ จำนวน ๒ ห้อง เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีแก่เด็กเล็กและถูกสุขลักษณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ข้อความใหม่

(๑) ก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคร้า จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างลานสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า **โดยทำการก่อสร้างหลังคาพร้อมปูพื้นสนามเด็กเล่น** เพื่อให้เด็กเล็กได้มีพัฒนาการทางด้านต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(๒) **ปรับปรุงซ่อมแซม**ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีแก่เด็กเล็กและถูกสุขลักษณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓)

หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ

ของสภาท้องถิ่น

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายตาม รายการที่เสนอ

๕.๖ ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้เสนอญัตติ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายนาวิน มุลมงคล

มอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

นางจิราพร รอดภัย

ด้วยมีส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้เสนอเรื่องผ่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อให้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่า ครุภัณฑ์ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายการ ดังนี้

ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ

สำนักงานปลัด

หมวดรายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน		งบประมาณ หลังโอน	ค่าชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายกรณีมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องถ่าย เอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ-สี) ความเร็ว ๒๐ แผ่น/นาที)	๑๓๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	๑.โอนลด เพื่อไปตั้ง จ่ายเพิ่มเป็นรายการ ใหม่ หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุ คอมพิวเตอร์ รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ
					๔๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๒.โอนลด เพื่อไปตั้ง จ่ายเพิ่ม หมวด ค่า สาธารณูปโภค ประเภท ค่าบริการ สื่อสารและ
					๕,๐๐๐	-	๐	โทรคมนาคม รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต การ ติดตั้ง ฯ
							๓. โอนลด เพื่อไปตั้ง จ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์	

								รายการจัดซื้อโต๊ะไม้ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๘ x ๐.๘ เมตร พร้อม เก้าอี้ (สำหรับ ผู้บริหาร) จำนวน ๓ ชุด
				รวมโอนลด	๘๐,๐๐๐	-	-	
ค่าครุภัณฑ์ (๕๕๑๐๐๐)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ (๔๑๐๖๐๐)	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๓๐ เครื่อง	๓๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	๐	๔. โอนลด เพื่อไปตั้ง จ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อโต๊ะไม้ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๘ x ๐.๘ เมตร พร้อม เก้าอี้ (สำหรับ ผู้บริหาร) จำนวน ๓ ชุด
ค่าใช้จ่าย	รายการจ่าย เกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะ รายการหมวด อื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการเฉลิมพระ เกียรติฯ เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อธง เสาชิง วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ จัดทำโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	๘๘,๐๐๐	๕. โอนลด เพื่อไปตั้ง จ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อโต๊ะไม้ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๘ x ๐.๘ เมตร พร้อม เก้าอี้ (สำหรับ ผู้บริหาร) จำนวน ๓ ชุด
ค่าครุภัณฑ์ (๕๕๑๐๐๐)	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์ (๔๑๑๘๐๐)	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่มี วงเงินเกินกว่าห้าพัน บาท	๕๐,๐๐๐	๑๒,๑๘๖.๗๓	๑๐,๐๐๐	-	๒๐,๖๘๖.๗๓	๖. โอนลด เพื่อไปตั้ง จ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อโต๊ะไม้ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๘ x ๐.๘ เมตร พร้อม เก้าอี้ (สำหรับ ผู้บริหาร) จำนวน ๓ ชุด ๗. โอนลด เพื่อไปตั้ง จ่ายเพิ่ม หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน รายการ จัดซื้อเสื่อ เครื่อง ๓๒ นิ้ว ๒๕ บาร์ จำนวน ๑ ตัว ๘. โอนลด เพื่อไปตั้ง จ่ายเพิ่ม หมวด ค่า ครุภัณฑ์ ประเภท
					๕,๐๐๐	-	๑๕,๖๘๖.๗๓	
					๕,๔๐๐	-	๑๐,๒๘๖.๗๓	

								ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ๓ เครื่อง
				รวมโอนลด	๒๐,๔๐๐	-		
ค่าวัสดุ (๕๓๓๐๐๐)	วัสดุ คอมพิวเตอร์ (๓๓๓๔๐๐)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐	๒๓,๕๕๐	๓๕,๐๐๐	+	๕๘,๕๕๐	
ค่าสาธารณูปโภค (๕๓๔๐๐๐)	ค่าบริการ สื่อสาร โทรคมนาคม (๓๔๐๕๐๐)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต การติดตั้ง และค่าบริการ	๓๐,๐๐๐	๓,๐๓๖	๔๐,๐๐๐	+	๔๓,๐๓๖	
ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)	ครุภัณฑ์ สำนักงาน (๔๑๐๑๐๐)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะไม้ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๘ x ๐.๘ เมตร พร้อม เก้าอี้ (สำหรับผู้บริหาร) จำนวน ๓ ชุด	-	-	๘๗,๐๐๐	+	๘๗,๐๐๐	
ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)	ครุภัณฑ์ โรงงาน (๔๑๑๐๐๐)	จัดซื้อเครื่อง ๓๒ นิ้ว ๒๕ บาร์ จำนวน ๑ ตัว	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	+	๔๕,๐๐๐	
ค่าครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (๔๑๑๖๐๐)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ จำนวน ๓ เครื่อง	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	๕,๔๐๐	+	๒๑,๙๐๐	
งบกลาง (๕๕๑๐๐๐๐)	สำรองจ่าย (๑๑๑๐๐๐)	เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ที่มีสาธารณภัยหรือ บรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	๑,๕๐๘,๐๗๘	๑,๐๖๙,๗๐๕	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๖๙,๗๐๕	โอนลด เพื่อไปตั้งจ่าย เพิ่ม หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า บำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง รายการ ปรับปรุงหอประชุม ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง (๕๕๒๐๐๐)	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงหอประชุมทั้ง ภายในและภายนอก	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	+	๑,๒๐๐,๐๐๐	

กองช่าง

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน		งบประมาณหลังโอน	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างขยายเขตวางท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ ซอยหนองตาแววพัฒนา(ต่อจากเส้นหลักชนกม. ๑๖ เชื่อมหมู่ที่ ๑๓) หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแววพัฒนา	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	- ๕๙๑,๗๐๐	-	๑๕๘,๓๐๐	๑.โอนสต เพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่มเป็นรายการใหม่ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่างานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเปลี่ยว รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเปลี่ยว หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแววพัฒนา ตำบลหินเหล็กไฟ ฝิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๕๙๑,๗๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเปลี่ยว หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแววพัฒนา	-	-	+ ๕๙๑,๗๐๐	-	+ ๕๙๑,๗๐๐	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเปลี่ยว หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแวว ตำบลหินเหล็กไฟ ฝิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

								หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๘ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร สร้าง ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วน ตำบลหินเหล็กไฟ และติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏใน แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธางาน ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน แผนพัฒนา สามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน งบประมาณ ๕๙๑,๗๐๐ บาท
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบ ประปาและ อุปกรณ์	เพื่อจ่ายเป็นค่างาน ก่อสร้างขยายเขตวาง ท่อประปาพร้อม อุปกรณ์ ภายในที่ ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลหินเหล็กไฟ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	- ๔๐,๐๐๐	-	๓๖๐,๐๐๐	๑.โอนลด เพื่อไปตั้ง จ่ายเพิ่มเป็นรายการ ใหม่ หมวด เงิน อุดหนุน ประเภท รายจ่าย เงินอุดหนุน ส่วนราชการ รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่างาน ติดตั้งมาตรน้ำประปา ขนาด ๖ หุน ซึ่งเป็น กรรมสิทธิ์ของการ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี ภายในที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลหินเหล็กไฟ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐บาท ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน การพาณิชย์ งาน กิจการประปา
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน ส่วนราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่างาน ติดตั้งมาตรน้ำประปา	-	-	+๔๐,๐๐๐	+	๔๐,๐๐๐	<u>โอนมาตั้งจ่ายเป็น</u> <u>รายการใหม่ หมวด</u>

		ขนาด ๖ หุน ภายในที่ ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ						เงินอุดหนุน ประเภท รายจ่าย เงินอุดหนุน ส่วนราชการ รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่างาน ติดตั้งมาตรน้ำประปา ขนาด ๖ หุน ซึ่งเป็น กรรมสิทธิ์ของการ ประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี ภายในที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลหินเหล็กไฟ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่าย	เพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ต่างๆเช่นป้ายการขอ อนุญาตปลูกสร้าง อาคาร ป้ายชื่อซอย ถนน ภายในตำบลฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	- ๓๒,๐๐๐	-	๕๘,๐๐๐	๑.โอนลด เพื่อไปตั้ง จ่ายเพิ่มเป็นรายการ ใหม่ หมวด ค่า ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ รายการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องหา พิกัดด้วยสัญญาณ ดาวเทียม GPS จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท
	ครุภัณฑ์ สำรวจ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องหาพิกัดด้วย สัญญาณดาวเทียม GPS จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	+๓๒,๐๐๐	+	๓๒,๐๐๐	โอนมาตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ รายการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องหา พิกัดด้วยสัญญาณ ดาวเทียม GPS จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน		งบประมาณหลังโอน	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	-	โอนลด ไปตั้งจ่ายเพิ่มหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	โอนลด ไปตั้งจ่ายเพิ่มหมวดค่าใช้จ่ายประเภทรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๑) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปร่งพื้นพร้อมหลังคา และเทพื้นบริเวณด้านหลังอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๔๔,๒๐๐	-	๖๕,๘๐๐	โอนลด ไปตั้งจ่ายเพิ่มหมวดค่าใช้จ่ายประเภทรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๑) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
งบกลาง	สำรองจ่าย	เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	๑,๕๐๘,๐๗๘	๕๖๗,๗๐๕	๕๔,๙๐๐	-	๕๑๔,๘๐๕	โอนลด ไปตั้งจ่ายเพิ่มหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเทพื้นบริเวณหน้าอาคารเรียนและทำรางระบายน้ำรูปตัววีและวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์
งบกลาง	สำรองจ่าย	เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	๑,๕๐๘,๐๗๘	๕๑๔,๘๐๕	๓๐,๒๐๐	-	๔๘๔,๖๐๕	โอนลด ไปตั้งจ่ายเพิ่มหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า

งบกลาง	สำรองจ่าย	เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	๑,๕๐๘,๐๗๘	๔๘๔,๖๐๕	๑๘,๐๐๐	-	๔๖๖,๖๐๕	โอนลด ไปตั้งจ่ายเพิ่มหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงประตูเข้า-ออกและรั้วกันบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ
			รวมโอนลด		๒๘๓,๓๐๐	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	+	๑๗๐,๐๐๐	โอนเพิ่ม ไปตั้งจ่ายเพิ่มหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	๑๕๕,๐๐๐	๒๓,๔๐๐	๑๐๐,๒๐๐	+	๑๒๓,๖๐๐	โอนเพิ่ม ไปตั้งจ่ายเพิ่มหมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (๑) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการเทพปรับพื้น บริเวณหน้าอาคารเรียน และทำรางระบายน้ำรูปตัววีและวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์	-	-	๕๔,๙๐๐	+	๕๔,๙๐๐	โอนเพิ่ม ไปตั้งจ่ายเพิ่มหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเทพปรับพื้น บริเวณหน้าอาคารเรียนและทำรางระบายน้ำรูปตัววีและวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า	-	-	๓๐,๒๐๐	+	๓๐,๒๐๐	โอนเพิ่ม ไปตั้งจ่ายเพิ่มหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงประตูเข้า-ออกและรั้วกัน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ	-	-	๑๘,๐๐๐	+	๑๘,๐๐๐	โอนเพิ่ม ไปตั้งจ่ายเพิ่มหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

								ประตูเข้า-ออกและรั้ว กันบริเวณศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองขอ
--	--	--	--	--	--	--	--	---

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หมวดรายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน		งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายกรณีมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	๗๐๐,๐๐๐	๔๒๘,๖๑๘.๔๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๒๘,๖๑๘.๔๐	เนื่องจากคาดว่าจะมี งบประมาณเหลือจ่าย จึงสามารถโอนลดได้
ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องถ่าย เอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ-สี)	๑๓๐,๐๐๐.-	๗๕,๐๐๐.-	-๗๕,๐๐๐.-	-	๐	เนื่องจากเป็น งบประมาณ คงเหลือจากการใช้ จ่ายจึงสามารถโอน ลดได้
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน การ ปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๓๗๕,๐๐๐.-	๑๙๙,๑๒๐ .-	-๑๖๖,๓๔๐.-	-	๑๓๒,๗๘๐.-	เนื่องจากคาดว่าจะ มีงบประมาณเหลือ จ่ายจึงสามารถโอน ลดได้
				รวมโอนลด	๓๔๑,๓๔๐	-		
ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ สำรวจ	เพื่อติดตั้งระบบ GPS รถยนต์บรรทุกขยะมูล ฝอย ปีข-๒๗๙๓ พร้อมค่าบริการรายปี	๐.-	๐.-	+๒๓,๕๔๐.-	-	๒๓,๕๔๐.-	โอนมาตั้งจ่าย รายการใหม่ เนื่องจากข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วน ตำบลหินเหล็กไฟ ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ สำหรับติดตั้งระบบ GPS ติดตาม รถบรรทุกขยะมูล ฝอย
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างต่อเติมอาคาร สำนักงานส่งเสริม สุขภาพฯ เพื่อเป็น ห้องทำงานและห้อง เก็บของ	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๕๐,๐๐๐ .-	+๓๑๗,๘๐๐.-	-	๕๖๗,๘๐๐.-	เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอสำหรับ ใช้จ่าย
				รวมโอนเพิ่ม	๓๔๑,๓๔๐	-		

กองส่งเสริมการเกษตร

หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน		งบประมาณหลังโอน	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เงินเดือน (๕๒๒๐๐)	เงินเดือนพนักงาน (๒๒๐๑๐๐)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๓ อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	๔๕๑,๑๔๐	๔๕๑,๑๔๐	๗๐,๐๐๐	-	๔๑๘,๑๔๐	โอนลดไปเพิ่มรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น (๕๕๐๐๐๐)	รายจ่ายอื่น (๕๕๑๐๐๐)	รายจ่ายอื่น รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๗๐,๐๐๐		๖๒,๐๐๐	โอนลดไปเพิ่มรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ (๕๔๑๐๐๐)	ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (เกิน ๕,๐๐๐) (๔๑๑๘๐๐)	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ที่มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๔๐๐		๔,๖๐๐	โอนลดไปเพิ่มรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
				รวมโอนลด	๑๔๕,๔๐๐			
ครุภัณฑ์ (๕๕๑๐๐๐)	ครุภัณฑ์สำนักงาน (๔๑๐๑๐๐)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	๐	๐	๑๘,๐๐๐	+	๑๘,๐๐๐	โอนเพิ่มมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ครุภัณฑ์ (๕๕๑๐๐๐)	ครุภัณฑ์การเกษตร (๔๑๐๔๐๐)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	๐	๐	๑๙,๐๐๐	+	๑๙,๐๐๐	โอนเพิ่มมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ครุภัณฑ์ (๕๕๑๐๐๐)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (๔๑๐๙๐๐)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นสำหรับแช่ผักชีนและยาต่างๆ ขนาด ๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	๐	๐	๙,๔๐๐	+	๙,๔๐๐	โอนเพิ่มมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๕๔๒๐๐๐)	เพื่อประกอบ ดัด แปลงหรือปรับปรุงที่ดิน และ สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของและห้องสำนักงานกองส่งเสริมการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	+	๑๐๐,๐๐๐	โอนเพิ่มมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

	(๕๔๒๐๐๐)						
				รวมโอนเพิ่ม	๑๔๕,๔๐๐		

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓)

หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา ท้องถิ่น

ที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณตามรายการที่เสนอ

๕.๗ ญัตติร่างข้อบัญญัติการควบคุม ควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้เสนอญัตติ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายนาวิน มุลมมงคล

มอบหมายนักบริหารงานสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียด

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต

นักบริหารงานสาธารณสุข ๒

เพื่อเป็นการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผาที่เกิดขึ้นในเขตตำบลหินเหล็กไฟ ประกอบกับในช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งและมีความชื้นต่ำมักจะเกิดไฟป่าขึ้นในหลายพื้นที่ อีกทั้งมีการเผาวัสดุเหลือใช้ตาม คริวเรือนทั่วไปตลอดจนในกระบวนการทางการเกษตร ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งกลุ่มควันและฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผา มีขนาดเล็กจน เป็นอันตรายต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและผู้สูงอายุ เพื่อให้การควบคุมควันไฟ และฝุ่นละอองจากการเผาในเขตตำบลหินเหล็กไฟเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความ จำเป็นต้องตราข้อบัญญัติการควบคุม ควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๕๘ บังคับใช้ใน เขตตำบลหินเหล็กไฟ ต่อไป

ข้อกฎหมาย

(๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒

มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลเพื่อ ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้ องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะ กำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนด โทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

วรรคสอง ร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

(๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

(๓) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ วรรคแรก ญัตติข้อร่างบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายนาวิน มุลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

ที่ประชุม

รองประธาน

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ๓ วาระรวดเดียว เนื่องจากไม่ใช่ข้อบัญญัติฯ เกี่ยวด้วยการเงิน

เห็นชอบ

ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๕๘

รองประธาน

ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ที่ประชุม

รับทราบ

รองประธาน

ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ มีท่านใดประสงค์จะขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๕๘. หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

รองประธาน

ในวาระที่ ๓ ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๕๘ หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้เสนอญัตติ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

มอบหมายนักบริหารงานสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียด

นายนาวิน มูลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต

นักบริหารงานสาธารณสุข ๒

เนื่องจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในลักษณะที่เป็นการค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นกิจการที่มีกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตที่อาจก่อให้เกิดมลพิษ หรือสิ่งทำให้เกิดโรคซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้น ๆ ประกอบกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้บัญญัติครอบคลุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างทั่วถึงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพของประชาชนจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับใหม่ขึ้นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อควบคุมดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เหมาะสม ถูกต้องตามสุขลักษณะ และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยส่วนรวม ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขของกิจการที่ต้องมีการควบคุม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จึงได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฉบับนี้ขึ้น

ชื่อกฎหมาย

(๒) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒

มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

วรรคสอง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

ฯลฯ

(๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่ประกาศตามมาตรา ๓๑ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดประเภทของกิจการตามมาตรา ๓๑ บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสำหรับผู้ดำเนินกิจการตาม (๑) ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ วรรคแรก ญัตติข้อร่างบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอกก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายนาวิน มุลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

ที่ประชุม

รองประธาน

ที่ประชุม

รองประธาน

ที่ประชุม

รองประธาน

ที่ประชุม

รองประธาน

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ๓ วาระรวดเดียว เนื่องจากไม่ใช่ข้อบัญญัติฯ เกี่ยวด้วยการเงิน

เห็นชอบ

ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือไม่มีมติเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘

ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

รับทราบ

ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ มีท่านใดประสงค์จะขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือไม่

ไม่มี

ในวาระที่ ๓ ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือไม่

ที่ประชุม

นายนาวิน มุลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต

นักบริหารงานสาธารณสุข ๒

มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๙ **ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘**

ผู้เสนอญัตติ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

มอบหมายนักบริหารงานสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟได้ประกาศใช้ข้อบังคับองค์การบริหารส่วน
ตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น ในสภาพ
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ
ตกค้าง เนื่องมาจากเพิ่มขึ้นของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ ซึ่งที่เป็นปัญหาที่
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบลหินเหล็กไฟเป็นอย่างมาก ซึ่งข้อบังคับฯ ฉบับ
ดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ
อัตราค่าธรรมเนียมไม่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและสร้างระเบียบใน
การเก็บขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการบริหารจัดการด้านการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตตำบลให้เป็นระบบและเป็นไปแนวทางเดียวกันเดียวกัน จึง
จำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้เสนอต่อที่ประชุม
พิจารณา

ข้อกฎหมาย

**(๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒**

มาตรา ๗๑ **วรรคแรก** องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมี
กฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ
ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้
กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

วรรคสอง ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

(๒) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

มาตรา ๑๘ **วรรคแรก** การเก็บหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วน
ท้องถิ่นใดให้เป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

(๓)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ วรรคแรก ญัตติข้อร่างบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายนาวิน มุลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

ที่ประชุม

รองประธาน

ที่ประชุม

รองประธาน

ที่ประชุม

รองประธาน

ที่ประชุม

รองประธาน

ที่ประชุม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ๓ วาระรวดเดียว เนื่องจากไม่ใช่ข้อบัญญัติฯ เกี่ยวด้วยการเงิน

เห็นชอบ

ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ หรือไม่ มีมติเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕

ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็น กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

รับทราบ

ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ มีท่านใดประสงค์จะขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ หรือไม่

ไม่มี

ในวาระที่ ๓ ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕ หรือไม่

มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่องการ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๕

๕.๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การควบคุมการ ประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๕

ผู้เสนอญัตติ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายนาวิน มุลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต

นักบริหารงานสาธารณสุข ๒

มอบหมายนักบริหารงานสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียด

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ในเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่อใบอนุญาต การขอใบแทน ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อประโยชน์

ในการควบคุมและกำกับดูแลมิให้เกิดอันตราย ต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ ขึ้นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อควบคุมดูแลการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญให้เหมาะสม ถูกต้องตามสุขลักษณะ และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยส่วนรวม ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขของกิจการที่ต้องมีการควบคุม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการ ตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ ฉบับนี้ขึ้น รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบัญญัติฯ ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา

นายนาวิน มุลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

ที่ประชุม

รองประธาน

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ๓ วาระรวดเดียว เนื่องจากไม่ใช่ข้อบัญญัติฯ เกี่ยวด้วยการเงิน

เห็นชอบ

ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตุน้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.๒๕๕๘ หรือไม่

ที่ประชุม

มีมติเอกฉันท์รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๘

๕.๑๑ **ญัตติขอใช้ที่ราชพัสดุโรงเรียนบ้านหนองตะเภาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา**

นายนาวิน มุลมงคล

นายก อบต.หินเหล็กไฟ

นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก

ผอ.กองการศึกษา ๗

ผู้เสนอญัตติ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

มอบหมายผู้อำนวยการกองการศึกษา ชี้แจงรายละเอียด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองตะเภา หมู่ที่ ๔ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา เป็นการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้กับเด็กก่อนวัยเรียนนั้น เนื่องจากสภาพปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งนี้ประสบปัญหาความคับแคบของอาคารสถานที่ ซึ่งไม่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา จึงมีข้อเสนอว่าควรจัดหาสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนและเตรียมพัฒนาการความพร้อมแก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ในการนี้ได้ประสานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเภา เพื่อขอใช้ที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในความดูแลของโรงเรียน จำนวน ๗๐ ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเภาไม่ขัดข้องแต่

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖

อย่างไรก็ดี ทั้งนี้หากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเห็นชอบ จะได้ดำเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
มีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ใช้ที่ราชพัสดุโรงเรียนบ้านหนองตะเภา เนื้อที่ ๗๐ ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา

ญัตติอื่นๆ / เรื่องอื่นๆ

๖.๑ รายงานผลโครงการ/งาน/กิจกรรม ของส่วนราชการ อบต.หินเหล็กไฟ

สำนักงานปลัด

๑. แจ้งกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัย ไม่เกิน ๑ สัปดาห์ นับแต่เกิดภัย
๒. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของอุทธรณ์พทวิ หมู่ที่ ๑๔ ซึ่งประสบปัญหาจากการก่อสร้างขยายผิวจราจร ของหมวดทางการหัวหิน โดยได้ประสานหน่วยงานเจ้าของงบประมาณดำเนินการแก้ไขปัญหารีบร้อยแล้ว
๓. ได้รับการแจ้งข้อมูลจากหมวดการทางหัวหิน เรื่อง สัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกหนองตะเภาได้รับการบรรจุเข้าแผนฯ ปี ๒๕๕๙ แล้ว

กองคลัง

๑. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างสิ่งสาธารณูปโภค ๗ โครงการ ขยายแบบถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ พิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยฉำฉิ่น หมู่ที่ ๑
 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยพลอยสว่าง หมู่ที่ ๒
 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยพัฒนา หมู่ที่ ๕
 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสุขเปล่ง หมู่ที่ ๗
 - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหนองมังกร หมู่ที่ ๙
 - โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยราษฎร์ หมู่ที่ ๕
 - โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยวังโบสถ์ หมู่ที่ ๒
๒. งานการเงินและบัญชี
 - รายรับ ๕๓ ล้านบาทเศษ
 - รายจ่าย ๒๓ ล้านบาทเศษ
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จัดเก็บค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตรวมทั้งสิ้น ๒๐๐,๕๐๐.๐๘ บาท

กองช่าง

๑. ควบคุมงานก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๒. เปลี่ยนซ่อมแซมไฟรัยทางสาธารณะ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปฏิบัติงานราชการทั่วไปของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. ออกใบอนุญาตและจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร ๖ ราย
๒. ออกใบอนุญาตและจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๕ ราย
๓. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างของบริษัทหัวหินคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ ออกคำแนะนำให้ดำเนินการแก้ไขเก็บขนให้เรียบร้อย
๔. ออกติดตามเยี่ยมและตรวจสอบสุขภาพผู้สูงอายุ ๒๓ ราย
๕. ดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองสวัสดิการและสังคม

๑. ผูกอบรวมอาชีพ แก่กลุ่มสตรี หมู่ที่ ๙ หลักสูตร การทำดอกไม้จันทน์ และดอกไม้พวงหรีด เพื่อเสริมรายได้แก่ครอบครัว
๒. จัดโครงการพาผู้พิการศึกษาระบบนิเวศน์ทางทะเล ที่อุทยานวิทยาศาสตร์หัวากอ
๓. ดำเนินการเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้มีสิทธิ

กองส่งเสริมการเกษตร

๑. เตรียมพื้นที่แปลงเกษตร เพื่อจัดปลูกพืชเกษตรแบบผสมผสาน
๒. ประสานการดำเนินการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งดำเนินการ ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ หมู่ที่ ๑๔
๓. รับแจ้งภัยธรรมชาติด้านการเกษตร (วาตภัย) ประสานการให้ความช่วยเหลือ

รับทราบ

ขอฝากนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประสานการประสานส่วนภูมิภาคปราณบุรี สาขาหัวหิน เรื่อง ความคืบหน้าการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑๕ ซึ่งเหลืออีกประมาณ ๑๔ - ๑๕ หลังคาเรือนที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้

จะรับไปดำเนินการ

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่

ไม่มี

กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

เวลา ๑๒.๒๕ น.

ที่ประชุม

นางสาวอนุลักษณ์ ทองโสภณ

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕

นายนาวิน มุลมงคล


นายก อบต.หินเหล็กไฟ

รองประธาน


ที่ประชุม

รองประธาน


ปิดประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นางจิราพร รอดภัย)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายณรงค์เดช อินมี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสายชล บุบผา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางปราณี บุญสร้าง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖

(ลงชื่อ)  (นายตรีธวัฒน์ สุขศรีพัฒน์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ